

Số: /SKHĐT-KTĐN

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2021

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị
của cử tri theo báo cáo giám sát
của Thường trực HĐND tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4227/UBND-TH ngày 24/8/2021 về việc tiếp tục giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri theo báo cáo giám sát số 146/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao QNASAFE báo cáo tình thực hiện dự án Vùng sản xuất rau an toàn Qnasafe trong thời gian qua.

Trên cơ sở báo cáo của Nhà đầu tư (có gửi kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức kiểm tra thực tế dự án. Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh nội dung như sau:

Dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2159/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 với mục tiêu dự án là Trồng rau, đậu các loại, trồng ngô, nhân giống và chăm sóc cây giống công nghiệp, chế biến và bảo quản rau quả; sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP; quy mô 05 tấn rau/ngày, tương đương khoảng 1.500 tấn rau/năm; tổng vốn đầu tư 10,47 tỷ đồng; diện tích dự án 05 ha, đã được nhà nước cho thuê đất tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh.

Sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất, Nhà đầu tư đã triển khai thi công xây dựng một số hạng mục công trình dự án và cải tạo đất để sản xuất rau an toàn trên phần diện tích đã được nhà nước cho thuê và đến tháng 11/2016, đã có sản phẩm bán ra thị trường.

Qua kiểm tra tình hình thực hiện dự án và báo cáo của Nhà đầu tư, trong tổng diện tích 05 ha của dự án, có một phần diện tích đất khoảng 3.000 m² nằm trong khu vực đầu tư xây dựng kè bắc Sông Vệ, đã được nhà nước thực hiện trên phần diện tích này; một phần diện tích khoảng 7.000 m² bị sạt lở bờ sông sau các trận lũ lụt và bị nhiễm mặn. Phần diện tích còn lại khoảng 4 ha, Nhà đầu tư đã triển khai đầu tư các hạng mục công trình thuộc dự án. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên một số công trình đã đầu tư của dự án bị thiệt hại nghiêm trọng, nhà đầu tư vẫn đang khắc phục.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Nhà đầu tư có trồng các loại rau ăn lá, ăn quả và có một phần diện tích thuộc dự án nhà đầu tư chưa trồng rau do bị nhiễm mặn và bị cỏ dại mọc xen kẽ. Đây là dự án đặc thù về nông nghiệp và sản xuất theo mùa vụ; đồng thời, Nhà đầu tư cũng cam kết sẽ thực hiện có

hiệu quả diện tích đất đã được nhà nước cho thuê trong thời gian đến. Do đó, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, hiện nay chưa có cơ sở để thu hồi một phần diện tích đất đã cho nhà đầu tư thuê thực hiện dự án nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN₍₂₅₅₎.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng